

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ



นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ มีประสบการณ์เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต และธุรกิจจัดจำหน่าย อีกทั้งมีประสบการณ์เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) และปริญญาโทด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นคณะกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์



นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี ดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการผลิตยานยนต์ ธุรกิจการผลิตสินค้าและการจัดจำหน่าย และธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก

อีกทั้งมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชี งานด้านการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ การเสนอขายตราสารหนี้ และการให้บริการคำปรึกษาอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม เป็นผู้ควบคุมงานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ Sarbanes-Oxley Act Section 404 Implementation project, J-SOX internal control attestation procedures และ IPO under Regulation S

นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง) และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวรสพร เดชอาคม



นางสาวรสพร เดชอาคม มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 25 ปี ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนของสำนักงานฯ มีประสบการณ์เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโลจิสติกส์

อีกทั้งมีประสบการณ์เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวรสพร เดชอาคม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับสอง) และปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นคณะกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์



นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 25 ปี ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนของสำนักงานฯ มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก

อีกทั้งมีประสบการณ์ผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาโทด้านการบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นคณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย



นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่ายและธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก อีกทั้งมีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่นๆ ให้กับลูกค้าตรวจสอบบัญชี

นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นคณะกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล



นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก อีกทั้งมีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่นๆ ให้กับลูกค้าตรวจสอบบัญชี

นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิต และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นคณะกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
(1) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	1 ปี (ปี 2566)
(2) นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤกษ์	4496	(-) ปี
(3) นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	(-) ปี
(4) นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	1 ปี (ปี 2560)
(5) นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย	8368	(-) ปี
(6) นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล	9309	(-) ปี